



ประกาศโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  
ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย

ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นางสาวพัชรพร มุลทรัพย์	
๒	๐๐๒	นางสาวรวรรวิภา โพธิ์งาม	

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ เป็นต้นไป แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

โดยการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในโอกาสถัดไปนั้นจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๓ วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่อยู่ปรากฏในเอกสารการสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางโรงเรียน ฯ ทราบทันที การแจ้งสถานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ไม่ชัดเจนหรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ เป็นเหตุให้ผู้สอบแข่งขันได้รับความเสียหาย ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

๑. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

